

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๖ (๓/๒๕๕๙)

วันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชภัลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๓ ท่าน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๕ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙	รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ไขรายงานตามข้อเสนอของที่ประชุมแล้ว
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๕ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ “วาระลับ” (เรื่องสืบเนื่องวาระ๕.๒ และเรื่องพิจารณาทุกท้วง วาระ ๖.๑)	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม ตลอดจนการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด อธิการบดีจึงเห็นควรให้มีวาระ “รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)” เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รายงานภาพใหญ่ของผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งละประมาณ ๑๐-๑๕ นาที เพื่อให้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ อธิการบดีได้รายงานเรื่องการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในทีมบริหารใหม่ เพื่อให้อธิการบดีได้ทำงานในเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ได้มากขึ้น รวมถึงการทราบดีให้กับมหาวิทยาลัย และการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ	รับทราบ
๓.๒	วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันโภชนาการ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชณี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ นำเสนอนโยบายและแผนการดำเนินงานของสถาบันฯ ในช่วง ๕ ปี ที่ดำรงตำแหน่ง โดยสรุปได้ดังนี้ วิสัยทัศน์ ของสถาบันโภชนาการ เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำด้านอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหารในภูมิภาคอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ๔ ด้านคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีกลยุทธ์ในการผลักดันการผลิตผลงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ และ ASEAN Community ด้านอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้านอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร โดยมีกลยุทธ์ในการผลักดันการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล และดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร มีกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕ และเพิ่มรายการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้มากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สูงขึ้นและความยั่งยืนขององค์กร โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคนในสถาบัน การบริหารจัดการและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณแบบสมดุล การนำการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในระบบงาน เป้าหมายสำคัญๆ ใน ๕ ปีข้างหน้า เช่น การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ได้คะแนนการประเมิน EdPEx อย่างน้อย ๒๐๐ คะแนน บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ๒-๓ คนต่อปี	รับทราบ
๓.๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาเขตอำนาจเจริญ ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีปณิธานในการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ นั้น โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงานตามปณิธาน และยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย โดยการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐประจำจังหวัดและข้างเคียง รวมถึงชุมชนแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นในฐานะของมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น เป็นปัญญาและเป็นพี่เลี้ยงของประชาคม ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ และให้ข้อคิดเห็น	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑	ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ แทนศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป	เห็นชอบให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และให้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๒	<p>ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ ทั้ง ๑๕ ราย เพื่อดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ตามรายชื่อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ๓. ดร.โชค บูลกุล ๔. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ๖. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ๗. นายมีชัย วีระไวทยะ ๘. นายมนูญ สรรค์คุณากร ๙. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ๑๐. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ๑๑. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ๑๒. ดร.สมศักดิ์ สีสวัสดิ์ตระกูล ๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ๑๔. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรมบูรณ์ 	<p>เห็นชอบให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป</p>
๔.๓	<p>ขออนุมัติโครงการสร้างสถานที่เพื่อการศึกษาและนันทนาการ “Too Fast To Sleep”</p> <p>ขอดอนเรื่องออก เพื่อนำไปพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม</p>	<p>รับทราบ</p>
๔.๔	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุขภูมิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ)</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุขภูมิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพในระดับที่สูงแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทที่มีผลการเรียนดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถขั้นสูงทางวิชาชีพหรือวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตและการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิตที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุขภูมิต และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุขภูมิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ)</p>
๔.๕	<p>ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางชีวโมเลกุลการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางคลินิกได้โดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น เน้นการวิจัยเชิงลึกในระดับชีวโมเลกุลโปรตีนและเซลล์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทางคลินิก รวมถึงการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยในการวินิจฉัยรักษาโรคเพื่อให้การแพทย์ของไทยสามารถเจริญทัดเทียมกับต่างประเทศ</p>	<p>อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
๔.๖	<p>ขออนุมัติเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงสหสาขา ผ่านเรียนการสอนที่ผสมผสานพื้นฐานองค์ความรู้ทักษะทางวิชาการในชั้นเรียน และฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการรายวิชาผ่านการเรียนรู้สถานการณ์จริงจากการออกภาคสนาม รวมถึงทักษะในการสื่อสาร การวางแผน คิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และสามารถนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต</p>	<p>อนุมัติเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๓	<p>คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์</p> <p>คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องลงโทษปลดออกจากงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงและพยานเอกสารแล้ว เห็นเป็นไปในแนวทางที่เป็นความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน และความเห็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยว่า พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เห็นควรยกคำอุทธรณ์ดังกล่าว</p>	<p>เห็นชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในกรยกคำอุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ลงโทษปลดออกจากงาน</p>
๔.๘	<p>ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๔ ราย</p> <p>คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๔ ราย โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวครบถ้วนทุกประเด็น จึงมีความจำเป็นต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงของวิทยาลัยนานาชาติมาชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำให้เกินระยะเวลาการเสนอคำวินิจฉัยตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ</p>	<p>อนุมัติขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๔ ราย</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
๕.๑	เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	
๕.๑.๑	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management) พ.ศ.</p> <p>มหาวิทยาลัยเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management) พ.ศ. เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หาก (ร่าง) ข้อบังคับฯ ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะส่งผลให้ยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยศูนย์บริหารทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยศูนย์พัฒนาปัญญาคุณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอยุบเลิก ศูนย์บริหารทรัพยากรสารสนเทศ และศูนย์พัฒนาปัญญาคุณ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และเพื่อให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรสารสนเทศและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงขอปรับเปลี่ยนฐานะสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น ส่วนงานของมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management)</p>	<p>๑. อนุมัติยุบเลิกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ๒ หน่วยงาน คือศูนย์บริหารทรัพยากรสารสนเทศ และศูนย์พัฒนาปัญญาคุณ</p> <p>๒. อนุมัติปรับเปลี่ยนฐานะสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management)</p> <p>๓. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management) พ.ศ.</p>
๕.๑.๒	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.</p> <p>ขอถอนเรื่องออก เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน</p>	รับทราบ
๕.๒	<p>การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา</p> <p>สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ นพ.ชนินทร์ ลำชา พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ได้มีหนังสือลับ ด่วนที่สุด จากบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ฉบับลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงอธิการบดี เพื่อทักท้วงการแต่งตั้งให้อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ลำชา ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการสรรหา มีความเห็นพ้องกันชัดเจนว่า อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ลำชา เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม แม้จะมีประสบการณ์ด้านการบริหารน้อย แต่ก็มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬามาก จึงขอนำมาแจ้งที่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ</p>	รับทราบ
๕.๓	<p>รายงานความคืบหน้าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๐/๒๕๕๘</p> <p>“วาระพิจารณาลับ”</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง		
๖.๑	<p>ขออนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์ “วาระลับ”</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้พิจารณากลับรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๙ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย</p>	อนุมัติ
๖.๒	<p>ทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) “วาระลับ”</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้พิจารณาผลการทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) ของผู้เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ รายแล้ว มีมติยืนยันผลการพิจารณาเดิม จึงเห็นสมควรไม่อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์</p>	<p>ยืนยันผลการพิจารณาเดิม คือผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอทั้ง ๒ ราย คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีปกติ : แบบที่ ๑)</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๓	<p><u>การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ</u></p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้พิจารณาถ้อยคำและผลงานทางวิชาการผู้เสนอขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการจำนวน ๒ รายแล้ว มีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่จะเทียบตำแหน่งได้ ดังนี้</p> <p>๑. ดร.อัครเดช วาณิชชินชัย เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๒. Dr. Roman Meinhold เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา Philosophy วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	อนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการตามที่เสนอ
๖.๔	<p><u>การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อสั่งเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</u></p> <p>ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งคืนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีข้อสั่งเกตว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรลำดับที่ ๙ มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙ จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ ตามข้อสั่งเกตดังกล่าว ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้แก้ไขตามข้อสั่งเกตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการต่อไป</p>	อนุมัติ
๖.๕	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๖	คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๗	คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๘	บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาด้านอาเซียนศึกษา	อนุมัติ
๖.๙	<p><u>ขออนุมัติปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘</u></p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓๕ ราย แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๑๓ ราย ปริญญาโท ๑๐๖ รายและปริญญาตรี ๑๖ ราย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัตร ตั้งแต่วันที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา</p>	อนุมัติปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๕ ราย
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	<p><u>สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙</u></p> <p>คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติที่ประชุม สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. ให้ปรับปรุง(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ตามข้อเสนอแนะ และให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๒. ความเห็นต่อรายงานการประเมินตนเองผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เสนอว่าควรมีตัวชี้วัดเข้ามาประกอบในเรื่องจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม จำนวนเรื่องเชิงนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติ หรือการได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมของกรรมการสภาฯ และเห็นว่าควรมีการประเมินด้วยว่านโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร โดยรับฟังความคิดเห็นจากส่วนงานผ่านเวทีต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อให้เห็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เห็นว่าควรมีกลไกการสื่อสารที่ดีระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับประชาคมด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยมอบหมายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกันหากลไกการสื่อสารเรื่องเชิงนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป</p> <p>๓. กรณีปัญหาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ไม่กลับมาขอใช้ทุน คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นเรื่องของจริยธรรมส่วนบุคคล และเรื่องเชิงบริหารจัดการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารและมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการตลอดมาตามกระบวนการทางกฎหมาย</p>	รับทราบ
๗.๒	<p><u>การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมของส่วนงานของมหาวิทยาลัย</u></p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์) และสถาบันโภชนาการ มีความจำเป็นต้องขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๘๘๘,๖๐๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๕ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วเมื่อต้นปี</p>	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๓	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๘ ฉบับ</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๘ ฉบับ เป็นประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง</p>	รับทราบ
๗.๔	<p>ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควบ ๒ หลักสูตร ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>บัณฑิตวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควบ ๒ หลักสูตร ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการสูง สามารถลงทะเบียนเรียนควบ ๒ หลักสูตร ๒ ปริญญาได้</p>	รับทราบ
๗.๕	<p>ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>บัณฑิตวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่องการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปิดรับบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยได้</p>	รับทราบ
๗.๖	<p>การดำเนินการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๔ ราย</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๔ ราย สั่งกักคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๑๒ ราย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ ราย และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จำนวน ๑ ราย โดยลงโทษปลดออกจากงาน</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ		
	- ไม่มี -	

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙